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๑. องค์ประกอบคณะผู้แทนไทย 
 ๑.๑  นายประสงค ์ บูรณ์พงศ ์ - สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 
   - ประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย- เช็ก 

     - หวัหนา้คณะฯ 

  ๑.๒ นายสงคราม  กิจเลิศไพโรจน์ - สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 
   - เลขาธิการกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย –เช็ก 
 ๑.๓ นายจรัสฤทธ์ิ  จนัทรสุรินทร์  - สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 
     - กรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-เช็ก 
 ๑.๔ นายอิทธิรัตน์  จนัทรสุรินทร์  - สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 
     - กรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย- เช็ก   
  ๑.๕ นายซูการ์โน  มะทา  - สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 
     - กรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-เช็ก 
 ๑.๖ นายอภิชาติ  โชคอนนัต์ - ท่ีปรึกษาประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-เช็ก 
  ๑.๗ นายณนภ  เล้ียงถนอม - ท่ีปรึกษาประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-เช็ก 
   ๑.๘ นายณฐัฐินนัท ์ สุขสมพงษ ์- ท่ีปรึกษาประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-เช็ก 
   ๑.๙ นางอรุณลกัษณ์  กิจเลิศไพโรจน์ - ผูติ้ดตามบุคคล  หมายเลข ๒ 

   ๑.๑๐ นางสิวลี  รัตนะพร - ผูอ้  านวยการกลุ่มงานบริหารทัว่ไป 

     - ส านกัความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ 
     - ส านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร 
     - เลขานุการคณะฯ   
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    ๑.๑๑. นายสุรพงษ ์ เอ่ียมพงษไ์พบูลย ์- เจา้หนา้ท่ีวเิทศสัมพนัธ์ ๕  

     - ส านกัความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ 
     - ส านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร 
     - ผูช่้วยเลขานุการคณะฯ 

  ๑.๑๒. นายกรกต  คงทอง - เจา้หนา้ท่ีวเิทศสัมพนัธ์ ๖ 

     - ส านกัความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ 
     - ส านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร 
     - ล่ามประจ าคณะฯ 

 
๒.  การพบปะหารือกบับุคลลส าคัญ 

   ๒.๑ การพบปะสนทนาระหว่างการรับประทานอาหารกลางวันกับนาย David Kafka สมาชิก       
สภาผู้แทนราษฎร และประธานกลุ่มมิตรภาพ เช็ก-อาเซียน แห่งรัฐสภาสาธารณรัฐเช็ก ในวันจันทร์ที่ ๑ 
กนัยายน  เวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา 
  สาระส าคัญในการสนทนา 
    นาย David  Kafka สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร และประธานกลุ่มมิตรภาพ เช็ก-อาเซียน ไดก้ล่าว
ตอ้นรับคณะผูแ้ทนไทย และไดแ้นะน าผูเ้ขา้ร่วมงานเล้ียงฝ่ายสาธารณรัฐเช็ก ดงัน้ี 
  ๑.  นาย Vaclav  Snopek   สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร และสมาชิกกลุ่มมิตรภาพเช็ก- 
     อาเซียน 
  ๒.  นาย Tomas  Dub   สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร และสมาชิกกลุ่มมิตรภาพเช็ก- 
     อาเซียน 
   นาย David  Kafka  กล่าววา่ ในนามของรัฐสภาสาธารณรัฐเช็ก ตนและสมาชิกกลุ่มมิตรภาพฯ 
เช็ก-อาเซียน  มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ท่ีมีโอกาสได้เล้ียงตอ้นรับ คณะผูแ้ทนกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-เช็ก  
แห่งรัฐสภาไทย 
  นายประสงค์  บูรณ์พงศ์  สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร และประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-เช็ก   
กล่าวว่า ในนามของกลุ่มมิตรภาพไทย-เช็ก แห่งรัฐสภาไทย ตนมีความซาบซ้ึงและรู้สึกเป็นเกียรติเป็น
อยา่งยิง่ ส าหรับงานเล้ียงอาหารกลางวนัท่ีฝ่ายเช็กไดจ้ดัเล้ียงตอ้นรับอยา่งสมเกียรติ หลงัจากนั้นไดแ้นะน า
คณะเดินทางใหแ้ก่ฝ่ายสาธารณรัฐเช็กไดรู้้จกั 
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  นายประสงค์  บูรณ์พงศ์ กล่าวถึงความเป็นไปได้ในการท่ีรัฐสภาสาธารณรัฐเช็กจะแยก            
กลุ่มมิตรภาพฯ เช็ก-ไทย ออกมาจากกลุ่มมิตรภาพฯ เช็ก-อาเซียน เพื่อท่ีจะไดเ้ป็นตวัเปิดทางไปสู่ความ
ร่วมมือในดา้นต่างๆ ท่ีไทยและเช็กมีศกัยภาพร่วมกนัไม่วา่จะเป็นดา้นการท่องเท่ียว วทิยาศาสตร์ พลงังาน
นิวเคลียร์ พลงังานแสงอาทิตย ์และการศึกษา  นอกจากนั้น นายประสงค ์ บูรณ์พงศ ์ยงัไดแ้สดงความยินดี 
เน่ืองในโอกาสท่ีสาธารณรัฐเช็กจะได้ท าหน้าท่ีเป็นประธานสหภาพยุโรป ในวนัท่ี ๑ มกราคม ๒๕๕๒ 
ซ่ึงตนเช่ือวา่จะเป็นกา้วส าคญัในประวติัศาสตร์ของสาธารณรัฐเช็ก 
  นาย David Kafka ไดก้ล่าวขอบคุณส าหรับการแสดงความยินดีดงักล่าวและเช่ือวา่สาธารณรัฐ
เช็กจะมีบทบาทส าคญัในเวทีสหภาพยโุรป และในเวทีโลก ส่วนขอ้เสนอในการจดัตั้ง        กลุ่มมิตรภาพฯ 
เช็ก-ไทย ในรัฐสภาสาธารณรัฐเช็กนั้น ตนไม่มีขอ้ขดัขอ้งใดๆ และตนก็เช่ือว่าการจดัตั้งกลุ่มมิตรภาพฯ 
ดงักล่าวจะมีบทบาทส าคญัในการส่งเสริมความร่วมมือต่างๆ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งดา้นพลงังานนิวเคลียร์ ซ่ึง
ตนใหค้วามสนใจมาก และในปัจจุบนัสาธารณรัฐเช็กนั้นมีโรงงานพลงังานไฟฟ้านิวเคลียร์แลว้ ถึง ๒ แห่ง 
โดยมัน่ใจว่าความร่วมมือด้านพลงังานนิวเคลียร์จะเป็นประโยชน์แก่ประเทศ   ทั้ งสองอย่างแน่นอน 
หลงัจากนั้นไดถ้ามว่า การท่ีประเทศไทยไดเ้ปล่ียนรัฐบาลชุดใหม่มาเป็นรัฐบาลชุดปัจจุบนัท่ีมาจากการ
เลือกตั้งนั้ น จะมีผลต่อก าหนดการด าเนินงาน หรือนโยบายของ ASEAN  ท่ีจะมีประเทศไทยด ารง
ต าแหน่งเป็นประธานหรือไม่ 
  นายประสงค ์ บูรณ์พงศ ์กล่าววา่ จะไม่มีการเปล่ียนแปลงใดๆ ในก าหนดการด าเนินงาน และ
นโยบายของ ASEAN โดยรัฐบาลชุดปัจจุบนัจะด าเนินงานตามกรอบนโยบายท่ีรัฐบาลชุดก่อนไดว้างไว ้
นอกจากน้ี นายประสงค์ บูรณ์พงศ์ ได้สอบถามว่าประชาชนชาวเช็ก นั้นมีความเห็นอย่างไรในการท่ี
สาธารณรัฐเช็กได้ท าข้อตกลงอนุญาตให้สหรัฐอเมริกาใช้พื้นท่ีในการติดตั้งระบบต่อต้านขีปนาวุธ        
เพื่อป้องกนัยโุรปจากการโจมตีจากประเทศท่ีถือวา่เป็น Rogue Regimes เช่น อิหร่าน และเกาหลีเหนือ 
  นาย Tomas Dub กล่าวว่า ประชาชนมีความเห็นแตกออกเป็น ๒ ฝ่าย คือ ทั้งเห็นด้วยและ        
ไม่เห็นดว้ย เน่ืองจากเกรงวา่จะน าไปสู่ความขดัแยง้กบัประเทศรัสเซีย โดยเดิมทีนั้นรัฐบาลสาธารณรัฐเช็ก 
มีความคิดท่ีจะให้มีการลงประชามติเพื่อตดัสินใจในเร่ืองดงักล่าว แต่ภายหลงัได้ยกเลิกความคิดน้ีไป 
เน่ืองจากเห็นวา่เป็นเร่ืองของความมัน่คง ซ่ึงอาจจะไม่เหมาะท่ีจะน ามาท าประชามติ 
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    ๒.๒  การพบปะสนทนากับ นาย Tomas Dub และนาย Miloslav Sousek สมาชิกสภา- 
ผู้แทนราษฎร และสมาชิกคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ ในวันอังคารที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๑ เวลา 
๑๐.๐๐ นาฬิกา 
    สาระส าคัญในการสนทนา 
  นาย Tomas  Dub  สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร และสมาชิกคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ      
ไดก้ล่าวตอ้นรับคณะผูแ้ทนไทย และไดก้ล่าวขออภยัท่ี นาย Jan Hamacek ประธานคณะกรรมาธิการ-                  
การต่างประเทศ ไม่สามารถเขา้ร่วมการพบปะสนทนาในวนัน้ีได ้เน่ืองจากติดภารกิจด่วน หลงัจากนั้น   
ไดแ้นะน าผูเ้ขา้ร่วมการพบปะสนทนาฝ่ายเช็ก อีกหน่ึงท่าน คือ นาย Miloslav Sousek สมาชิกสภาผูแ้ทน-
ราษฎร และสมาชิกคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ 
    นาย Miloslav  Sousek ไดก้ล่าวตอ้นรับคณะผูแ้ทนไทย และมีความยินดีเป็นอยา่งยิ่งท่ีมีโอกาส
ได้พบปะสนทนากับคณะผูแ้ทนจากรัฐสภาไทย ซ่ึงประเทศไทยนั้นมีความเป็นเลิศในหลายๆ ด้าน         
โดยส่วนตวัแล้ว ตนรู้จกัประเทศไทยดีพอสมควร เน่ืองจากมีโอกาสได้ไปเยือนหลายคร้ัง และเช่ือว่า
ประเทศทั้งสองสามารถร่วมมือกนัไดเ้ป็นอย่างดี แต่อยา่งไรก็ตามตนก็อยากสอบถามถึงสถานการณ์ใน
ประเทศ เก่ียวกบัปัญหาในเขต ๓ จงัหวดัชายแดนภาคใต ้และปัญหาการชุมนุมประทว้งรัฐบาลในเขต
กรุงเทพมหานคร 
  นายประสงค์  บูรณ์พงศ์  ประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-เช็ก ได้กล่าวขอบคุณสมาชิก
คณะกรรมาธิการการต่างประเทศทั้งสองท่ีไดส้ละเวลาอนัมีค่ามาเขา้ร่วมการพบปะสนทนาในคร้ังน้ี และ
ขอแนะน าสมาชิกคณะเดินทางฝ่ายไทยให้ฝ่ายเช็กไดรู้้จกั หลงัจากนั้น นายประสงคไ์ดก้ล่าววา่ปัญหาการ
ชุมนุมประทว้งท่ีเกิดข้ึนนั้น เป็นเร่ืองปกติของการพฒันาทางการเมืองในประเทศไทย โดยส่วนตวัแล้ว 
ตนเช่ือวา่ ปัญหาท่ีเกิดข้ึนนั้น มีสาเหตุมาจากความขดัแยง้ของบุคคล ๒ ฝ่าย ซ่ึงทั้งสองฝ่ายนั้นมีความเช่ือ
ในระบอบประชาธิปไตยเหมือนกนั แต่ฝ่ายท่ีก าลงัชุมนุมประทว้งนั้น เป็นฝ่ายท่ีพ่ายแพแ้ละผิดหวงัจาก
การเลือกตั้ ง แต่อย่างไรก็ตาม รัฐบาลไทยมีความอดทนเป็นอย่างสูง และไม่เคยใช้ความรุนแรงต่อ             
ผูป้ระท้วงเลย และท่ีส าคัญท่ีสุดคือการท่ีคนไทยทุกคนมีความเคารพและเทิดทู นพระบาทสมเด็จ-         
พระเจา้อยูห่วั ดว้ยลกัษณะดงักล่าวเช่นน้ี ตนจึงมีความเช่ือเป็นอยา่งสูงวา่ปัญหาท่ีเกิดข้ึนนั้นจะยติุในเร็ววนั 
  นายซูการ์โน  มะทา  สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร และกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพไทย-เช็ก ได้
แสดงความขอบคุณต่อคณะผูแ้ทนฝ่ายเช็กท่ีห่วงใยต่อปัญหาใน ๓  จงัหวดัชายแดนภาคใต้ของไทย         
ซ่ึงร้อยละ ๘๐ ของคนท่ีอาศยัอยู่ในพื้นท่ีน้ีเป็นชาวมุสลิม พร้อมทั้ง กล่าวว่า สถานการณ์ในปัจจุบนันั้น     
ดีข้ึนเป็นล าดบั แต่ตอ้งยอมรับว่า ปัญหาความขดัแยง้ในพื้นท่ีดงักล่าวได้เกิดข้ึนมานานแล้ว เน่ืองจาก      
ชาวมุสลิมในพื้นท่ีบางส่วนเห็นวา่ตนไม่ไดรั้บความเป็นธรรมจากภาครัฐ ซ่ึงปัญหาดงักล่าวในปัจจุบนัน้ี 
ไดรั้บความสนใจเป็นอยา่งมากจากกลุ่มประเทศอาหรับ 
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  แต่อย่างไรก็ตาม ตนอยากจะให้นานาชาติได้เขา้ใจว่าปัญหาท่ีเกิดข้ึนนั้น มิไดรุ้นแรงอย่างท่ี
นานาชาติเป็นกงัวล ทั้งน้ี เน่ืองจากพื้นท่ีเกิดปัญหานั้น เป็นพื้นท่ีเพียงบางจุดในเขต ๓ จงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้เท่านั้น และปัญหาก็มิไดลุ้กลามไปยงัพื้นท่ีจงัหวดัอ่ืนๆ ท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวของชาวต่างชาติ เช่น 
ภูเก็ต พงังา หรือกระบ่ี ซ่ึงหากพิจารณาแลว้จะพบวา่พื้นท่ีท่ีเกิดปัญหานั้น มีไม่ถึง ๒ เปอร์เซนต ์ของพื้นท่ี
ประเทศไทยทั้ งหมด และท่ีส าคัญชาวมุสลิมในพื้นท่ียงัคงมีความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จ-            
พระเจา้อยูห่วัเช่นเดิม 
  นาย Miloslav  Sousek  กล่าวขอบคุณส าหรับการให้ขอ้มูลดงักล่าว และจะช่วยประชาสัมพนัธ์
ต่อไป ทั้งน้ีท่ีผ่านมา ตนมกัได้รับการสอบถามถึงสถานการณ์ในประเทศไทยทั้งจากเพื่อนๆ สมาชิก
รัฐสภาและหน่วยงานต่างๆ 
  นาย Tomas Dub กล่าววา่ ในขณะน้ี รัฐสภาเช็กไดใ้ห้ความส าคญัเป็นอยา่งมากกบัสถานการณ์
ความไม่สงบในกลุ่มประเทศเอเชีย โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในพม่าและทิเบต การท่ีรัฐสภาเช็กให้ความส าคญั
กบัปัญหาดงักล่าวนั้น ก็เพราะประเทศเช็กนั้น เช่ือวา่จะสามารถน าประสบการณ์ในอดีตท่ีเคยตกอยูภ่ายใต้
อาณานิคมของประเทศอ่ืนไม่ว่าจะเป็นอาณาจกัรออสเตรียน –ฮงักาเรียน ในช่วงก่อนสงครามโลก        
คร้ังท่ี ๑ และสหภาพโซเวียตในช่วงหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี ๒ มาใชเ้ป็นค าแนะน าในการแกปั้ญหาความ
ขดัแยง้ในพม่า และทิเบตได ้
  นายประสงค์  บูรณ์พงศ์  ไดก้ล่าวเชิญบุคคลทั้งสองเดินทางเยือนประเทศไทย และมัน่ใจว่า
บุคคลทั้งสองจะต้องประทับใจกับความงดงามของประเทศไทย เช่นเดียวกับการท่ีคณะผูแ้ทนไทย
ประทบัใจกบัความสวยงามของประเทศเช็ก หลงัจากนั้น นายประสงค ์ไดก้ล่าวอ าลา และมอบของท่ีระลึก
แก่บุคคลทั้งสอง 
 
    ๓.  การเข้าร่วมงานเลีย้งรับรอง 
    คณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-เช็ก เข้าร่วมงานเล้ียงรับรองอาหารค ่ า ตามค าเชิญของ          
นายธนรัตน์  ธนพุทธิ  เอกอคัรราชทูตไทยประจ าสาธารณรัฐเช็ก ณ ท าเนียบเอกอคัรราชทูต ในวนัจนัทร์
ท่ี ๑ กนัยายน ๒๕๕๑ เวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา 
 
    ๔.  การเยีย่มชมสถานทีส่ าคัญ 

๔.๑  ปราสาทกรุงปราก (Prague  Castle)   
   ปราสาทแห่งน้ีสร้างอยู่บนเนินเขาตั้งแต่ศตวรรษท่ี ๑ ในสมยัเจา้ชาย Borivoj แห่งราชวงศ ์
Premysilds ต่อมาในสมยัพระเจา้ชาร์ลส์ท่ี ๔ ปราสาทถูกใชเ้ป็นท่ีประทบัของกษตัริย์เร่ือยมาจนในปี ค.ศ.
๑๙๑๘ ไดใ้ชเ้ป็นท าเนียบประธานาธิบดีและใชเ้ร่ือยมาถึงปัจจุบนัน้ี 



- ๖ - 
 
  ๔.๒  มหาวหิารเซนตว์ติสั (St. Vitus  Cathedral) 
    เป็นมหาวิหารสไตล์โกธิคท่ีใหญ่ท่ีสุดในกรุงปราก สร้างข้ึนในปี ค.ศ. ๑๓๔๔  โดยพระเจา้-
ชาร์ลส์ท่ี ๔ การก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์เม่ือปี ค.ศ. ๑๙๒๙ ภายในตกแต่งไปดว้ยกระจกสีสันสวยงามท่ีเป็น
รูปภาพของนกับุญและเร่ืองราวเก่ียวกบัคริสตศ์าสนา 
  ๔.๓  สะพานชาร์ลส์ (Charles  Bridge) 
    หรืออีกช่ือหน่ึง คือ สะพานแห่งนักบุญ สร้างข้ึนในสมยัพระเจา้ชาร์ลส์ท่ี ๔ และยงัถือเป็น
สะพานเก่าแก่ท่ีมีความสวยงามท่ีสุดในโลก ราวสะพานประดบัไปด้วยงานประติมากรรมรูปป้ันของ
นกับุญต่างๆ 
    ๔.๔  เมืองเชสก้ี ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) 
    เป็นอดีตศูนยก์ลางการปกครองและไดรั้บการจดทะเบียนให้เป็นเมืองมรดกโลกแห่งหน่ึงของ
องค์การยูเนสโก เมืองน้ีสร้างข้ึนในศตวรรษท่ี ๑๓ และบรรดาปราสาทอาคารบ้านเรือน ก่อสร้างด้วย
ศิลปะแบบกอธิค  เรอเนสซองส์ และบาร็อค ผสมผสานกนั 
 

-----------------------  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายกรกต  คงทอง 
เจา้หนา้ท่ีวเิทศสัมพนัธ์ ๖ 
กลุ่มงานความสัมพนัธ์รัฐสภาทวภิาคี 
ส านกัความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ 
สรุปเช็ก9กย51/v:d(กรกต) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพกจิกรรมการเดินทางเยือนสาธารณรัฐเช็ก 
น าโดย นายประสงค์  บูรณ์พงศ์ 
ประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-เช็ก 
๒๘ สิงหาคม – ๓ กนัยายน ๒๕๕๑ 

     
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

การพบปะสนทนากบันาย David  Kafka ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาเช็ก-อาเซียน 
ในวนัที ่๑ กนัยายน ๒๕๕๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เยีย่มชมอาคารรัฐสภาสาธารณรัฐเช็ก ในวนัที ่๑  กนัยายน  ๒๕๕๑ 
 
 



 
 

การเข้าพบปะสนทนากบันาย Tamas  Dub และนาย Miloslav  Sausek สมาชิกคณะกรรมาธิการ 
การต่างประเทศ แห่งสภาผู้แทนราษฎรสาธารณรัฐเช็ก ในวนัที ่๒ กนัยายน ๒๕๕๑ 

 
 

 
 

การเข้าร่วมงานเลีย้งรับรองอาหารค ่า ตามค าเชิญของนายธนรัตน์  ธนพุทธิ เอกอคัรราชทูตไทย 
ประจ าสาธารณรัฐเช็ก ในวนัที ่๑ กนัยายน ๒๕๕๑ ณ ท าเนียบเอกอคัรราชทูต 


